

VŨ THƯ

Vĩ mùa tuyển quân thẳng lợi

Với quyết tâm bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao quân năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Vũ Thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ các khâu, các bước theo quy định với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", ưu tiên tuyển chọn, gọi những thanh niên có trình độ học vấn cao, sức khỏe tốt, phần đầu không có bù đắp sau giao quân.



Thanh niên huyện Vũ Thư tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa em Đỗ Phúc Vinh, thôn An Đẽ, xã Hiệp Hòa tròn 18 tuổi, đủ tuổi thực hiện NVQS năm 2025. Mang trong mình ước mơ được khoác trên mình màu xanh áo lính, khát khao được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Vinh đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Vinh tâm sự: Em hy vọng sẽ đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ để bản thân được học tập, rèn luyện, cống hiến trong quân đội. Sau khi hoàn thành NVQS, nếu có cơ hội em sẽ tiếp tục ở lại rèn luyện, phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Theo ông Đỗ Hồng Khanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hiệp Hòa: Năm 2025, địa phương được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 10 thanh niên nhập ngũ. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hội đồng NVQS xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phúc tra, rà soát, quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương bảo đảm chặt chẽ, đúng

luật, an toàn, hiệu quả. Để nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong thực hiện công tác tuyển quân, Hội đồng NVQS xã tích cực gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để các thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tham gia khám tuyển, lên đường nhập ngũ. Công tác khám sơ tuyển được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Hội đồng NVQS xã đã tuyển chọn được 20/45 thanh niên đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức tốt tham gia khám tuyển tại huyện. Kết quả, có 15 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Chúng tôi đang tiến hành thăm nhập "3 gặp 4 biết" nhằm nắm rõ hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng, trình độ học vấn, tư tưởng chính trị của thanh niên; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng viên, khích lệ thanh niên hàng hái lên đường nhập ngũ. Cùng với xã Hiệp Hòa, hiện nay, các địa phương,

đơn vị trên địa bàn huyện đều nỗ lực, tập trung cao cho công tác tuyển quân cho công dân thực hiện NVQS 100% chỉ tiêu. Trung tá Phạm Đức Chung, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Huyện ủy, UBND, Hội đồng NVQS huyện, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, tiếp nối truyền thống quê hương lên đường rèn đức, luyện tài, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như tiến hành các bước còn lại trong quy trình tuyển quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và chất lượng giao quân năm 2025.

Ngành ngân hàng gấp rút xác thực sinh trắc học cho khách hàng

Theo quy định, từ ngày 1/1/2025 tất cả tài khoản của khách hàng sẽ không thể thực hiện được các giao dịch trực tuyến và chuyển hay rút tiền tại cây ATM nếu chưa hoàn thành xác thực sinh trắc học (STH). Để bảo đảm các giao dịch thanh toán điện tử khách hàng diễn ra an toàn, thông suốt, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng xác thực STH.

Đều là ngày chủ nhật nhưng vẫn rất đông khách hàng đến Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Thái Bình để xác thực STH. Suốt nhiều tháng qua cán bộ, nhân viên ngân hàng phải làm việc liên tục vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng vẫn niềm nở, tận tình tư vấn, hướng dẫn từng người. Chị Nguyễn Thị Nhung, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) cho biết: Qua tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường và thông báo trên hệ thống Mobile Banking, tôi biết cán bộ ngân hàng đều nhận thức được tầm quan trọng, lợi ích cập nhật STH, vì vậy đã bố trí thời gian đến phòng giao dịch gần nhất để cài đặt; một số khách hàng trẻ biết về công nghệ qua hướng dẫn của ngân hàng tự xác thực không phải đến phòng giao dịch. Tổng số khách hàng cần xác thực STH của đơn vị là trên 600, hết tháng

11/2024 đạt gần 50%. Chị Nguyễn Thị Hạnh, xã Duyên Hải (Hưng Hà) chia sẻ: Chỉ cần có căn cước công dân và điện thoại thông minh tôi ở nhà làm theo hướng dẫn của ngân hàng là xác thực được STH cho các thành viên trong gia đình từ trước ngày 1/7/2024 để chuyển khoản được trên 10 triệu đồng/lần giao dịch. Lợi ích mang lại cho người dùng tài khoản Mobile Banking như tôi rất nhiều, đặc biệt là đỡ bị lừa đảo hoặc mất tiền trên không gian mạng.

Thực hiện Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai và hiện đang gấp rút xác thực STH cho các chủ tài khoản. Theo bà Hứa Phi Yến, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thái Bình, ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên đơn vị đã tổ chức triển khai, quán triệt, tập huấn cho tất cả đội ngũ cán bộ, nhân viên. Chỉ đạo toàn bộ hệ thống tín dụng tổ chức đợt 1 xác thực STH cho khách hàng để ngày 1/7/2024 không bị gián đoạn khi chuyển tiền online trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng số tiền giao dịch từ 20 triệu đồng/ngày trở lên. Sau đó tổ chức đợt 2 xác thực STH cho khách hàng

THU HIỆN



Cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình hướng dẫn xác thực sinh trắc học cho khách hàng.

THANH TÂN

Nỗi lo không có nước sạch dịp tết



Do thiếu nước sạch, ông Trần Ngọc Trần, thôn An Thọ, xã Thanh Tân phải mua tét chứa nước mưa phục vụ sinh hoạt.

Nhiều năm nay, người dân xã Thanh Tân (Kiến Xương) đã phải dùng nước mưa và nước giếng khoan thay thế nước sạch. Trước nhu cầu sử dụng nước sạch trong dịp tết tăng cao nhưng đến nay nhiều khu vực vẫn

không có nước sạch để dùng. Điều này đã gây nên sự bất bình, bức xúc trong nhân dân về đơn vị cấp nước là Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long. Dân chúng tôi vào nhà chỉ khu vực giếng khoan, bể lọc, tét chứa nước mưa

và những đồ dùng bị hạn rỉ do nước giếng khoan, ông Trần Tháp Triết, thôn An Thọ cho biết: Hơn một năm nay gia đình tôi không có giọt nước sạch nào phải dùng hoàn toàn bằng nước giếng khoan phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Trước

đây nhà đã có giếng khoan rồi nhưng tôi lắp đi để dùng nước sạch nhưng vì nhiều năm, nhiều tháng không có nước sạch nên tôi buộc lòng phải khoan tét giếng. Nước sạch chỉ có trong giai đoạn đầu nhưng 5 năm nay nước ngày càng tối tệ, gần như không có, nếu có thì áp lực rất yếu, nhà nào muốn có nước phải trực đêm để hút. Tôi phải mua 2 tét 6m³ để dùng chứa nước mưa phục vụ cho nước uống và nấu cơm, còn lại mọi thứ dùng bằng nước giếng. Vợ chồng tôi đã già không làm được nên cứ 2 - 3 tháng phải mượn người đến thay rửa cát vàng hoặc thay cát ở bể lọc nước giếng một lần. Giá như có nước sạch, chúng tôi không phải tốn thêm tiền điện bơm nước, tiền mua tét nước, khoan giếng, mua nước sạch. Nhà tôi và các gia đình xung quanh thường phải đi mua nước sạch để dùng dịp giáp tết phục vụ con cháu ở xa trở về nhà, cứ dài này năm nay chắc cũng sẽ như thế.

Ông Trần Ngọc Trần cùng thôn An Thọ cho hay: Tình trạng thiếu nước trầm trọng diễn ra nhiều năm qua ở địa phương. Khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, Thanh Tân là xã đi đầu hưởng ứng việc dùng nước sạch, lắp giếng khoan, lắp trên xóm dưới hân hoan vui mừng vì đời sống của mình đã bước sang một trang mới. Tuy nhiên chỉ được thời gian đầu, dần dần nước sạch tắt ngấm, các nhà phải dùng hệ thống máy bơm hút nước vào bể chứa nhưng đến nay nước cũng không có để hút. Tại nhóm 5 thôn An Thọ hầu như không có nước sạch, có nhà 4 - 5 năm nay không có giọt nước nào. Vì thế người dân bảo nhau khoan giếng để dùng, có nhà còn phải dùng cả nước ao nhưng đến mùa khô nước ao cạn, nước mưa hết người dân càng bức xúc hơn. Chúng tôi đã đề nghị nhiều lần lên các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, truyền hình, báo chí từ trung ương đến địa phương phản ánh rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến, gây mất niềm tin của người dân. Một trong những hộ trước đây phải dùng nước ao nhiều nhất thôn An

Thọ, ông Trần Minh Đức cho biết: Nước sạch đúng như tình trạng đầu voi đuôi chuột, lúc đầu rất dồi dào nhưng sau không có giọt nào. Những năm trước nhà tôi phải múc từng xô nước ở ao về để dùng nhưng năm nay khô hạn, ao cạn không có nước nên buộc tôi phải khoan giếng. Cả xóm tôi vừa qua nhà nào cũng khoan giếng hoặc dùng giếng cũ ngày xưa. Nhắc đến nước sạch hiện nay là điều xa vời với chúng tôi, do đó nếu được ước thì điều ước đầu tiên của tôi là mong có nước sạch. Ông Đinh Xuân Tường, thôn An Cơ Nam khẳng định: Ở Thanh Tân giờ dùng nước giếng khoan là chính và dùng nước mưa để nấu ăn. Cả thôn An Cơ Nam thiếu nước sạch trầm trọng, chỉ có ít hộ có nước dùng, ngay như nhóm 14 ở khu dân cư của tôi trước đây sợ đường ống cấp nước bị không có nước, chúng tôi đi bảo nhau mỗi nhà bỏ ra 7 triệu đồng để làm đường ống từ dẫn nước vào các nhà nhưng cuối cùng cả 17 hộ đều không có nước sạch nên cao khu lại bỏ nhau khoan giếng. Rất mong các cơ quan chức năng để người dân Thanh Tân được đầu nối với doanh nghiệp

cấp nước khác và người dân được lấy lại tiền đổi ứng đã đóng trước đây. Trao đổi với phóng viên về tình trạng mất nước, nước thiếu và áp lực nước yếu, ông Nguyễn Bình Khiêm, trạm trưởng nhà máy nước Bình Nguyên, Quốc Tuấn thuộc Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long cho rằng: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, trong đó nguyên nhân chính là do số hộ dùng tăng gấp nhiều lần so với thời điểm đầu doanh nghiệp tiếp nhận dự án. Mặc dù doanh nghiệp đã đầu tư thêm nhà máy ở xã Quốc Tuấn nâng tổng công suất lên 4.800m³/ngày đêm nhưng vẫn chưa bảo đảm so với nhu cầu sử dụng của 7.000 hộ dân ở 5 xã. Vì vậy, chúng tôi phải phân ca bơm nước cho các xã. Điển hình như ở Thanh Tân bơm 4 ngày rồi nghỉ 3 ngày để bơm cho nơi khác đến dùng máy bơm hút trong đường ống dẫn tới tình trạng không có nước cho các hộ phía sau. Để

khắc phục tình trạng này, doanh nghiệp đang xây dựng thêm một trạm cấp nước công suất 3.000m³/ngày đêm đặt tại xã Quốc Tuấn, chỉ còn khâu lắp đặt đường ống là sẽ bảo đảm cung cấp đủ nước 24/24 giờ cho người dân. Tuy nhiên ông Khiêm lại không khẳng định bao giờ sẽ lắp đặt đường ống nước và liệu nước tét có hoàn thành xong hay không. Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân khẳng định: Thời gian qua người dân kiến nghị rất nhiều lần về tình trạng không có nước sạch, nước yếu thiếu vừa yếu, nhiều người phản ứng gay gắt và bức xúc khiến chính quyền địa phương rất trăn trở nhưng không có giải pháp giải quyết. Trên thực tế, không chỉ khu vực ở cuối đường ống không có nước mà ngay trên các trục đường chính nhiều thôn cũng bị thiếu nước nghiêm trọng. Thời điểm tết Nguyên đán sắp đến, tôi mong các cơ quan chức năng sớm chỉ đạo doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, bảo đảm ổn định đời sống người dân.

QUỐC CƯỜNG